

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 08 dự án được ngân sách Trung ương hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 3080/SKHĐT-KTNN ngày 25/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 08 dự án được ngân sách Trung ương hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Nội dung Báo cáo ĐXCĐT 08 dự án được lập trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Chủ đầu tư). Việc đầu tư các dự án nêu trên là cần thiết để sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi và đê điều bị hư hỏng do thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 gây ra đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; phù hợp với danh mục phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 03/3/2023.

2. Về nội dung, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư:

Thống nhất nội dung, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư như Báo cáo ĐXCĐT của các dự án. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật cơ bản và giải pháp kỹ thuật công trình của từng dự án như đã nêu trong Báo cáo ĐXCĐT chỉ mang tính sơ bộ; việc xác định cụ thể, chi tiết các nội dung này phải căn cứ tài liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và được tính toán theo các quy định hiện hành, làm cơ sở để lựa chọn, đảm bảo kinh tế, kỹ thuật. Do đó, thông số kỹ thuật và giải pháp kỹ thuật các hạng mục công trình sẽ được thể hiện cụ thể, chính xác trong dự án đầu tư được duyệt.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**